

nhóm đã tích lũy thêm được kinh nghiệm thi cũng như nhìn ra kĩ năng còn thiếu của các thành viên. Vì vậy, Xuân Việt cho biết các thành viên đều thấy cần phải nâng cao kĩ năng của mỗi người nên sẽ luyện tập riêng. Trong lúc thi, cả ba người đều làm việc rất nghiêm túc và hết mình. Tuy nhiên, do trình độ còn chưa cao và cả ba thành viên đều lâu không code nên kĩ năng code và debug đều giảm sút, ảnh hưởng đến thời gian làm bài. Qua các lần thi đấu, em cảm thấy để tiến xa hơn thì nhóm còn phải phấn đấu rất nhiều. Có những bài đã tìm ra thuật giải nhưng thời gian code và debug lại rất lâu. Có khi code chỉ mất 15 phút, nhưng sau đó lại phải ngồi thêm đến 45 phút mới debug xong. Vì vậy, chiến thuật làm bài cũng được nhóm nghiên cứu kĩ hơn để tìm được cách tối ưu nhất. Và phải tìm được sở trường của thành viên trong nhóm để sau khi đọc đề thi sẽ phân chia bài theo điểm mạnh của từng người.

Trong thời gian ôn luyện chung, nhóm sẽ phải tập trung và ngồi làm đề trong 5 giờ đồng hồ như thi thật tại nhà G2 để thuận tiện cho các thành viên tập hợp ngay sau giờ học. Việc giải nhiều đề sẽ giúp nâng cao kĩ năng của các thành viên trong nhóm và làm quen với nhiều dạng đề.

Tuy nhóm được lập ra ngẫu nhiên, nhưng các thành viên trong nhóm lại "ăn ý" với nhau như những người bạn từ lâu. Xuân Việt cho biết, nhóm có một thuận lợi rất lớn là trong nhóm cả ba người đều chơi được với nhau và đều rất đam mê với lập trình thi đấu nói chung và giải toán nói riêng. Ngoài ra, nhóm còn thống nhất về mục tiêu và sẽ cùng nhau phấn đấu trong suốt cuộc thi.

Cả nhóm cảm thấy rất may mắn khi được tham dự cuộc thi ACM/CPC vì những cuộc thi này sẽ giúp ích cho việc học tập và công việc trong tương lai. Quang Minh cho biết, vì các cuộc thi này đòi hỏi kĩ năng lập trình phải tương đối tốt, cũng như tư duy logic và cách giải quyết các bài toán. Vì thế, nó sẽ rất có ích trong công việc sau này liên quan đến lập trình ứng dụng nói riêng, cũng như cách phân tích vấn đề trong cuộc sống nói chung.

Khi nhắc đến dự định trong tương lai, Xuân Việt và Quang Minh đã cho biết sẽ đi du học vào năm sau. Riêng Đức Nam vẫn vui vẻ cho rằng nếu những năm sau có cơ hội em vẫn sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi ACM/CPC dưới sự dẫn dắt của các thầy cô trong trường.

SINH VIÊN LUẬT “DIỄN ÁN” TẠI GIẢNG ĐƯỜNG



Phiên tòa kết thúc, mức án 5 năm tù giam được Chủ tọa tuyên phạt dành cho bị cáo phạm tội tham nhũng, chiếc búa công lý được gõ xuống mặt bàn, cả khán phòng lúc ấy mới rõ lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Đương nhiên không có cảnh các chiến sĩ công an áp giải phạm nhân lên xe đặc chủng, cũng không có những giọt nước mắt hối hận muộn màng mà thay thế vào đó là những nụ cười tươi rói, những cái bắt tay niềm nở giữa bị cáo và bồi thẩm đoàn, luật sư... Đó là hình ảnh trong buổi Diễn án hình sự 2014 với chủ đề “Tham nhũng” của sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN.

■ NGUYỄN MINH

KỊCH BẢN TỪ CUỘC SỐNG!

Từng nghe các bạn sinh viên từ nhiều khóa trước kể với nhau về Chương trình diễn án, một hoạt động được tổ chức thường niên tại giảng đường của Khoa Luật, nhưng cho đến tận chủ đề “Tham nhũng” của năm 2014 này, tôi mới được tham dự. “Ấn tượng” - chỉ hai từ đó thôi cũng đủ để khái quát về hoạt động học tập chuyên môn gắn với thực tiễn này dành cho các bạn sinh viên thuộc một chuyên ngành tương đối đặc biệt của xã hội. Chiếc bàn của hội đồng xét xử được đặt ở chính giữa bục giảng, ở mỗi vị trí ngồi đều có tấm biển đỏ ghi tên đầy đủ các chức danh. Phía đối diện là vành móng ngựa. Hai bên là vị trí của Viện kiểm sát và Luật sư. Giảng đường của buổi học “đặc biệt” này được bài trí giống như một công đường xử án thực thụ.



Một giảng viên là cán bộ của Khoa Luật cho biết, hoạt động diễn án của sinh viên năm nay có quy mô lớn hơn mọi năm khi nhận được sự tài trợ trực tiếp của dự án VACI 2014 (Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam). Và do đồng tổ chức với VACI nên chủ đề của chương trình năm nay được Khoa Luật lựa chọn là diễn án tham nhũng, thay vì các vụ án dân sự thông thường như mọi khi. Kịch bản của chương trình diễn án được xây dựng chi tiết, công phu với sự tư vấn của những luật sư, giảng viên kỳ cựu, uy tín như Luật sư Mai Trung Chính, Luật sư Chu Thị Trang Vân, Giảng viên Trần Thu Hạnh... Nội dung kịch bản dựa trên một vụ án có thật xảy ra tại Xi nghiệp khai thác chế biến đá và làm sản xuất khẩu Bình Định đóng trên địa bàn xã Nhơn Hoà, huyện An Nhơn, Bình Định mới được xét xử trong thời gian vừa qua. Nhóm tác giả kịch bản đã dựa trên chất liệu sẵn có này để xây dựng lại các tình tiết, bổ sung thêm các tình huống, diễn biến cho hấp dẫn và gay cấn hơn...

Để đảm bảo cho chất lượng của chương trình, không chỉ là diễn lại tình tiết, các sinh viên Khoa Luật còn được yêu cầu phải thực sự đối đáp dựa trên các tình tiết cơ sở như một phiên tòa thực tế. Phía Luật sư và Viện Kiểm sát cũng tăng cường tranh luận dựa trên mô hình cải cách tư pháp mà Việt Nam đang hướng tới.

KIẾN THỨC ĐƯỢC Củng cố TỪ NHỮNG TÌNH HUỐNG CỤ THỂ

Hội đồng xét xử tiến vào giảng đường, nơi sẽ diễn ra phiên xét xử. Những nụ cười tủm tỉm đã lộ rõ trên khuôn mặt khán giả là các bạn sinh viên khi thấy bạn bè mình mang dáng dấp nghiêm nghị của người thực thi pháp luật. Sự nghiêm túc quả thực được thể hiện trong suốt phiên tòa. Tiếng cười nói của khán giả im bật khi chủ tọa đanh giọng yêu cầu toàn bộ khán phòng giữ trật tự. Phía luật sư và đại diện Viện Kiểm sát cũng tạo ra những cuộc tranh luận gay gắt. Các bị cáo thì giữ cho mình một vẻ u rú đúng với tâm trạng của “những người phạm tội”...

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là các bạn sinh viên khi tham gia diễn



án chỉ được cung cấp nội dung vụ án mà không hề bị áp đặt theo khuôn mẫu sẵn có trong quá trình tranh tụng. Kết quả của vụ án sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào chính khả năng bào chữa và luận tội của các bên tham gia. Một đại diện của bồi thẩm đoàn, bạn Phạm Thanh Tùng, sinh viên khóa QH.2012, Khoa Luật, người đã có thâm niên gần 3 năm làm cộng tác viên cho các chương trình diễn án của Khoa bật mí: “Để có được khả năng tranh biện chuyên nghiệp và tự tin tại buổi diễn, bên cạnh việc lắng nghe tư vấn của các giảng viên, chuyên gia, tôi cũng như các bạn sinh viên Khoa Luật còn phải tự tổ chức đi thực tế tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để có thêm kinh nghiệm...”. Thanh Tùng còn cho biết, các thầy cô trong Ban Tổ chức chương trình cũng đã triển khai tập huấn về trình tự thủ tục tố tụng, phiên xét hỏi của Hội đồng xét xử và phiên tranh tụng như một phiên tòa thực sự. Vậy nhưng, buổi diễn tập chỉ dừng lại ở duyệt các trình tự diễn ra của phiên tòa, không đi vào phiên tranh tụng để đảm bảo tính khách quan đồng thời tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tham gia được thể hiện năng lực của mình.

Theo đánh giá của các giảng viên Khoa Luật theo dõi chương trình thì Ban hoạt động diễn án thường niên đã tạo được môi trường cho các bạn sinh viên cơ hội thực hành tranh tụng một vụ án hình sự,

tìm hiểu về thủ tục tố tụng hình sự, tham gia vào một phiên tòa giả định. Đó chính là một cơ hội tốt để kết hợp lý thuyết với thực tiễn hoạt động xét xử, tăng cường hiểu biết thực tiễn hoạt động tố tụng cho sinh viên. Hoạt động diễn án năm 2014 của sinh viên Khoa Luật còn mang ý nghĩa nhân văn, đóng góp vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng. Thông qua phiên tòa giả định, những chi tiết chân thực nhất về cuộc sống, về pháp luật phòng chống tham nhũng, pháp luật hình sự, thủ tục tố tụng... đã được phác họa rõ nét. Chẳng thế mà không chỉ các bạn sinh viên trực tiếp tham gia diễn án mà tất cả các sinh viên tham dự buổi diễn án năm 2014 cũng học được nhiều kiến thức thực tiễn, nâng cao nhận thức về pháp luật phòng chống tham nhũng. “Tham dự chương trình diễn án năm nay, được ngồi ở vị trí nghị án, em có cảm giác như mình đã trở thành một Chiến binh công lý thực sự. Hoạt động này rất bổ ích và ý nghĩa với sinh viên ngành Luật, những người có ý thức và kiến thức pháp lý về phòng chống tham nhũng, góp phần xây dựng một xã hội minh bạch, công bằng...” - Ngọc Minh, cô sinh viên khóa QH.2013 tâm sự.